







CƠ SỞ KINH DOANH ĐỒ ĂN TẠI NHÀ (MEHKO) DANH MỤC KIỂM TRA ĐỂ BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUÝ VỊ

Để trở thành Cơ sở kinh doanh đồ ăn tại nhà (MEHKO) tại Quận San Diego, các bên liên quan phải được Cơ quan Y tế và Chất Lượng Môi trường chấp thuận. Các mục được liệt kê dưới đây giúp quý vị chuẩn bị và nộp đơn xin cấp phép để được xem xét. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về tình trạng đơn xin cấp phép trong vòng hai mươi (20) ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ xin cấp phép.

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ BẮT ĐẦU MEHKO CỦA QUÝ VỊ - LẬP KẾ HOẠCH, ĐĂNG KÝ, HOẠT ĐỘNG

 LẬP KẾ HOẠCH	 ĐĂNG KÝ
<input type="checkbox"/> Xác nhận thực đơn theo kế hoạch của quý vị được phép sử dụng tại MEHKO.	<input type="checkbox"/> Nộp mẫu Quy trình vận hành tiêu chuẩn MEHKO và thực đơn đề xuất.
<input type="checkbox"/> Nếu quý vị thuê nhà, hãy kiểm tra với chủ nhà để đảm bảo quý vị có thể hoạt động kinh doanh tại nơi cư trú của mình.	<input type="checkbox"/> Nộp Đơn xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận hiện hành.
<input type="checkbox"/> Hoàn thành khóa học Giấy chứng nhận người quản lý an toàn thực phẩm .	<input type="checkbox"/> Nộp Giấy chứng nhận người quản lý an toàn thực phẩm hợp lệ .
<input type="checkbox"/> Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền địa phương tại nơi quý vị sinh sống để xác định các yêu cầu cấp phép địa phương phải được đáp ứng trước khi hoạt động (ví dụ: giấy phép kinh doanh, giấy phép cư trú).	<input type="checkbox"/> Nộp kết quả thử nghiệm nước giếng – Chỉ áp dụng cho MEHKO sử dụng nước từ giếng tư nhân. Bảng đầy đủ ban đầu bao gồm các kết quả xét nghiệm chất vô cơ và tổng số coliform phải được nộp cùng với đơn xin cấp phép an toàn thực phẩm.
<input type="checkbox"/> Liên hệ với Cục Quản lý Thuế và Phí CA để biết về thuế bán hàng.	
<input type="checkbox"/> Lên kế hoạch phục vụ hoặc cho phép sử dụng đồ uống có cồn tại MEHKO của quý vị? Liên hệ với Cục Quản lý Đồ uống có cồn .	
 HOẠT ĐỘNG 	
<input type="checkbox"/> Đảm bảo quý vị tuân thủ Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) đã nộp. Quý vị sẽ phải nộp lại SOP của mình nếu có bất kỳ sửa đổi nào sau khi được phê duyệt lần đầu và nộp phí đánh giá bổ sung.	<input type="checkbox"/> Tuân thủ giới hạn về bữa ăn hàng ngày và hàng tuần của quý vị: <i>Tối đa 30 bữa ăn mỗi ngày và không quá 90 bữa ăn mỗi tuần. Nếu sử dụng xe đẩy di động được cấp phép để mở rộng hoạt động của MEHKO, giới hạn bữa ăn tăng lên tối đa 80 bữa ăn mỗi ngày và không quá 200 bữa ăn mỗi tuần.</i>
<input type="checkbox"/> Tuân thủ các biện pháp thực hành an toàn thực phẩm và tiến hành tự kiểm tra thường xuyên .	<input type="checkbox"/> Thải bỏ chất béo, dầu và mỡ đúng cách .
<input type="checkbox"/> Theo dõi tổng doanh thu hàng năm của quý vị. Giới hạn doanh thu được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát dựa trên chỉ số giá tiêu dùng CA .	<input type="checkbox"/> Hãy là một người hàng xóm thân thiện! Chú ý đến những tác động có thể xảy ra đối với hàng xóm của quý vị về bãi đỗ xe, rác thải và tiếng ồn từ hoạt động kinh doanh.
Liên hệ với chúng tôi: Chuyên viên trong ca trực theo số (858) 505-6900 hoặc gửi email đến FHDMEHKO@SDCOUNTY.CA.GOV	